

Số: 97 /BC-STTTT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 10 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CHÍ THÁNG 9**  
**(Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2013)**

**I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRONG THÁNG:**

Trong tháng các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực mọi diễn biến của đời sống xã hội diễn ra trong tỉnh và trong nước; đã chủ động, nhạy bén trước những vấn đề phát sinh, đi sâu đi sát cơ sở để có được nhiều thông tin nóng nhất, kịp thời nhất; dành những vị trí trang trọng, diện tích và thời lượng thỏa đáng để phản ánh đầy đủ các vấn đề quan trọng mà xã hội quan tâm, tác động tốt và tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội.

Các cơ quan báo chí cũng đã tiếp tục tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng qua và động viên các cấp, các ngành khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2013; chuẩn bị cho mục tiêu, kế hoạch năm 2014. Tiếp tục tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội 9 tháng và những khó khăn trở ngại cần vượt qua, trong đó khuyến khích thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; kích thích tiêu dùng, giải quyết hàng tồn kho; thực hiện sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; quản lý điều hành tốt giá cả, kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý; kiểm soát chặt chẽ thị trường và nhập khẩu, chống buôn lậu; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, báo chí cũng dành nhiều thời lượng, mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền đậm nét về chủ đề kỷ niệm 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2013); kỷ niệm 83 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2013); kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành TAND (13/9/1945 - 13/9/2013); đưa tin khách quan, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành giáo dục; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và một số vấn đề khác... Đặc biệt báo chí tháng qua đã thông tin phản ánh một cách mạnh mẽ đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh như: tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép, ô nhiễm môi trường, vấn đề an ninh trật tự, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, dịch tay chân miệng, dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch đau mắt đỏ, về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn...

## **1. Thông tin của báo chí trong tỉnh:**

### **a. Báo Đắc Lắc:**

Báo Đắc Lắc đã thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của đông đảo nhân dân trong tỉnh, là kênh thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2013. Các vụ việc nổi cộm như thiên tai lũ lụt, nạn chặt phá rừng, nợ thuế và nợ ngân hàng của các đơn vị kinh tế tư nhân được báo phản ánh với thái độ khách quan, thận trọng, không gây bức xúc trong xã hội. Hàng tháng, tờ báo được phát hành đều đặn, đến tay bạn đọc gần xa, đáp ứng tốt việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Chất lượng nội dung và hình thức của tờ báo ngày càng được nâng lên, các chuyên mục, chuyên trang được phản ánh dưới nhiều góc độ, tạo được dư luận, định hướng tích cực trong nhân dân.

### **b. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:**

Đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích hướng tới các ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh phát bằng 3 thứ tiếng Kinh, Ê đê và M'Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Một số nội dung được đăng phát gây sự quan tâm trong xã hội như: *Vận động quyên góp "Kết nối Biển Đông" ủng hộ ngư dân; Hướng nào cho chợ đêm Buôn Ma Thuột; Đắc Lắc phát hiện và xử lý 171 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nhiều trẻ em phải nhập viện do mắc các bệnh về hô hấp; Nhiều trạm y tế xã ở huyện Krông Búk không có bác sĩ; Giá thực phẩm trong tháng 9 dự báo sẽ tăng; Đắc Lắc xóa 16 xã trắng về trường mầm non; Hoạt động của chợ đêm BMT không hiệu quả...*

Nhiều chuyên mục phát sóng mang ý nghĩa chính trị xã hội thiết thực: Chương trình Đồng hành và chia sẻ; Cùng DRT chăm sóc sức khỏe; Chính sách và cải cách hành chính; Hộp thư truyền hình; Tâm tình cùng bạn; Địa chỉ cho những tấm lòng vàng; An ninh trật tự... được bạn nghe đài và xem truyền hình đón nhận và ủng hộ tinh thần, vật chất giúp nhiều hộ gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

## **2. Hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú:**

Các thông tin liên quan đến kinh tế, xã hội được các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, phóng viên thường trú phản ánh thường xuyên, góp phần thông tin, quảng bá về hình ảnh Đắc Lắc đến với các địa phương trong và ngoài nước. Các báo cũng ghi nhận những thành tựu của tỉnh trong việc phát

triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua thông tin báo chí phản ánh, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh có điều kiện nhận được đánh giá khách quan để vào cuộc kiểm tra, xem xét, đưa ra phương án giải quyết.

## **II. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT ĐƯỢC BÁO CHÍ PHẢN ÁNH TRONG THÁNG:**

### **1. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:**

- Báo chí tiếp tục phản ánh về hoạt động chuẩn bị cho kỳ xét tuyển vào các trường Đại học - Cao đẳng 2013, đặc biệt là thông tin về Lễ khai giảng năm học mới 2013-2014; quan điểm của lãnh đạo ngành về đổi mới quản lý giáo dục; ý kiến chuyên gia đóng góp về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, nhiều ý kiến nhấn mạnh đổi mới giáo dục, đào tạo phải lấy học sinh là trung tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm, đẩy lùi tiêu cực, chấn chỉnh kỷ luật, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cơ sở, kết hợp hài hòa giữa xây và chống, đẩy mạnh thi đua “dạy tốt học tốt”, thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013).

Phản ánh về ngày tựu trường, báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh đưa tin “*Tung bừng vào năm học mới 2013 - 2014*”. Cùng với cả nước, sáng 05/9, 473.363 học sinh các cấp tỉnh Đắk Lắk đã náo nức tựu trường. Chuẩn bị cho năm học mới 2013-2014, Đắk Lắk đã đầu tư hơn 318,2 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí học tập cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học. Nhờ vậy, hiện nay tỷ lệ phòng học kiên cố của tỉnh Đắk Lắk ở bậc mầm non đã đạt khoảng 48%, bậc phổ thông đạt khoảng 72%.

### **2. Bàn phương án khắc phục hậu quả bão số 8:**

Báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đồng loạt đưa tin: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (BCH PCLB &TKCN) tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình và bàn các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 8. Về công tác khắc phục hậu quả, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, BCH PCLB &TKCN tỉnh, các địa phương đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các địa phương bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi, sớm ổn định đời sống nhân dân. Để góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt, trước mắt UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng; các địa phương cần nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực, hỗ trợ nơi ở cho nhân dân bị mất nhà cửa, tuyệt đối không để dân bị đói; Sở Y tế phối hợp với các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh; tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch các loại cây trồng vùng lũ lụt khi nước rút; triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi; các

địa phương nhanh chóng rà soát, thống kê mức độ thiệt hại và đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục.

### **3. Thông tin về công tác quản lý và bảo vệ môi trường:**

- Về công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý rác thải bệnh viện: Ngày 26/9, báo Đắk Lắk có bài viết: *20 bệnh viện có vi phạm về môi trường và xử lý nguồn thải nguy hiểm*. Tác giả cho biết qua công tác kiểm tra 20 bệnh viện trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phát hiện hầu hết đều có vi phạm về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước và xử lý nguồn thải nguy hiểm. Trong đó có 3 bệnh viện (Lao và bệnh phổi, Đa khoa Ea H'leo và Cư Kuin) không thực hiện giám sát môi trường định kỳ; 4 bệnh viện (Đa khoa tỉnh, Thiện Hạnh, Krông Pắc, Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên) thực hiện không đầy đủ chương trình giám sát theo quy định; 2 bệnh viện (Đa khoa Cư M'gar và Buôn Hồ) có hệ thống xử lý nước thải nhưng không bảo đảm công suất; Bệnh viện Đa khoa Krông Pắc không vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải. Về công tác quản lý chất thải nguy hại, có 6 bệnh viện (Lao và bệnh phổi, Đa khoa Cư Kuin, Ea Kar, Ea H'leo, Krông Ana, Buôn Đôn) chưa thực hiện đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại; 6 bệnh viện (Đa khoa M'Drắk, Lắk, Thiện Hạnh, Trường ĐH Tây Nguyên và Bệnh viện Y học cổ truyền) không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ việc báo cáo về việc phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở. Ngoài ra, có 3 bệnh viện (Krông Ana, Krông Bông, Ea Súp) lưu giữ chất thải y tế nguy hại không bảo đảm thời gian theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi kiểm tra, Sở TN&MT đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cùng một số ngành chủ quản có biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm.

- Cùng ngày, báo Đắk Lắk cũng có bài viết liên quan chủ đề trên, với nhan đề: *Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước*. Bài báo cho hay: Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra thực tế, đa số các cơ sở trên đều chưa nhận thức đầy đủ các quy định về quản lý chất thải nguy hại và bảo vệ tài nguyên nước. Việc lưu giữ chất thải nguy hại tại một số cơ sở chưa bảo đảm an toàn, đúng kỹ thuật; việc chuyển giao chất thải nguy hại chưa đúng quy định. Hầu hết các cơ sở đều chưa có giải pháp thu gom, xử lý nước thải triệt để, chưa có hệ thống thu gom nước mưa... đặc biệt, Cụm Công nghiệp Tân An đi vào hoạt động đã nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có công trình xử lý nước thải tập trung và không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

**4. Về công tác quản lý và bảo vệ rừng:** các báo Đắk Lắk, Quân đội nhân dân, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, TTXVN; Đài PT-TH tỉnh,... đã đăng tải nhiều tin, bài phản ánh thực trạng về nạn phá rừng trái phép gia tăng tại tỉnh ta.

Trong đó, đáng chú ý là vụ việc rừng cộng đồng bị chặt phá, lấn chiếm làm nương rẫy trái phép trên địa bàn huyện Ea H'leo. Nội dung các báo phản ánh: Hiện nay, hàng trăm ha rừng ở xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo đã giao khoán cho cộng đồng nhưng vẫn bị đồng bào các dân tộc ở các xã giáp ranh, đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch chặt phá tan hoang, lấn chiếm đất trái phép gây nhiều bức xúc, khó khăn cho người nhận khoán. Đây cũng là một trong những điểm nóng về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn huyện Ea H'Leo nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

#### **5. Thông tin về sự an toàn hồ đập và các vấn đề liên quan đến các dự án thủy điện:**

Các báo: Lao động, Sài gòn Giải phóng, Thanh niên, Thông tấn xã Việt Nam, Tuổi trẻ, Dân Việt... đồng loạt có bài viết phản ánh Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn có diện tích lớn nhất nước với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nhưng tỉnh Đắk Lắk và Bộ NN-PTNT lại cho Công ty CP Đầu tư xây dựng và Ứng dụng công nghệ mới - TECCO (TPHCM) lập dự án Thủy điện Đrang Phốc ngay giữa vùng lõi của VQG. Hàng chục hécta rừng đặc dụng sẽ biến mất và hệ sinh thái của vườn sẽ biến đổi khi dự án thủy điện này đi vào hoạt động. Ngày 08/9, ông Trần Văn Thành, Q. Giám đốc VQG Yok Đôn, cho biết VQG đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cân nhắc việc quy hoạch xây dựng thủy điện Đrang Phốc ngay trong vùng lõi VQG này. Theo ông Trần Văn Thành, nếu dự án trên được thực hiện sẽ gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của VQG. Sau khi nhà máy vận hành, nước hồ dâng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lâm tặc vận chuyển lâm sản bằng đường thủy. Ngoài ra, trong quá trình thi công có nổ mìn, phá đá sẽ gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn từ nổ mìn sẽ làm động vật hoang dã của vườn bỏ đi nơi khác. Khi nhà máy chặn dòng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di cư, sinh sản, môi trường sống của các loài thủy sinh trên dòng sông Sêrêpôk.

Ngoài dự án thủy điện Đrang Phốc, VQG Yok Đôn hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ các dự án khác như: Thủy điện Srêpôk 4A, đường tránh quốc lộ 14C, hồ thủy lợi Buôn Triết... Nếu dự án nhà máy thủy điện Đrang Phốc tiếp tục được thực hiện cũng đồng nghĩa với việc VQG Yok Đôn lâm nguy.

#### **6. Về quản lý vận tải và hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định:**

Báo Đắk Lắk, Tuổi trẻ, Sài gòn giải phóng, Thanh niên... cho hay: Đoàn thanh tra của Bộ GTVT vừa hoàn tất việc kiểm tra hoạt động vận tải tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Kết quả phát hiện nhiều xe khách vi phạm tốc độ tới hơn 1.000 lần trong 1 tháng (tháng 8). Bên cạnh đó, hầu hết các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải không quản lý mà khoán trắng phương tiện cho lái xe tự quản. Thanh tra Bộ GTVT đề nghị UBND của 3 tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng quản lý xe và lái xe lỏng lẻo hoặc "khoán trắng" phương tiện đồng thời rà soát lại hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải; thường xuyên truy cập vào hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình của các đơn vị; tăng cường

công tác quản lý, giám sát; kiểm tra tại đầu bến đối với các xe chờ khách, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

**7. Về công tác phòng, chống tham nhũng:** các báo đưa tin: Chiều 20/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Theo báo cáo, từ năm 2011 đến tháng 9/2013, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 371 cuộc thanh tra hành chính tại 854 đơn vị. Qua đó đã phát hiện 372 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm là 54,642 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 45 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận điều tra 7 vụ do ngành thanh tra chuyển đến... Ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự nhưng lại kiến nghị xử lý hành chính; tiến độ điều tra chậm, chất lượng điều tra chưa cao khiến nhiều vụ án phải trả hồ sơ để điều tra lại; số bị cáo bị truy tố nhưng cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao; việc xử lý người đứng đầu có sai phạm chưa nghiêm... Đoàn đề nghị các cơ quan tư pháp của tỉnh cần ưu tiên tiếp nhận, phát hiện, thụ lý xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn và xử lý nghiêm các vụ án điểm liên quan đến tham nhũng gây bức xúc dư luận.

**8. Hoạt động xây dựng cơ bản (XDCCB) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:**

Ngày 13/9, báo Đắk Lắk đăng bài viết: "*Cứu*" doanh nghiệp xây dựng cơ bản: Cần giải pháp dài hơi. Tác giả nhận định: tình hình kinh tế khó khăn, sản xuất kinh doanh ngưng trệ, trong khi vốn thi công công trình chậm được thanh toán... đã khiến nhiều doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCCB) đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

**9. Về tình hình phòng, chống dịch bệnh:** tháng qua các cơ quan thông tấn báo chí như Đài PT-TH tỉnh, VOV Tây Nguyên, VTV Đà Nẵng và các báo như Tiền phong, Tuổi trẻ, Đắk Lắk, Thanh niên, Dân Việt,... đã góp phần rất lớn trong việc bám sát, thông tin kịp thời, nhất là các biện pháp phòng tránh dịch bệnh để người dân biết và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Ngoài ra, báo chí còn cập nhật nhanh chóng các thông tin về diễn biến của tình hình dịch bệnh tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết, dịch mắt đỏ... đang diễn ra trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

**10. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.**

- Ngày 05/9, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: *Kiểm điểm vụ cấp giấy phép lái xe cho người đang ở tù.* Bài báo cho hay: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến việc đổi giấy phép lái xe cho tài xế Phạm Ngọc Lâm, là người đã điều khiển xe khách gây nên vụ tai nạn làm 34 người chết, 21 người bị

thương tại Đăk Lăk. Qua điều tra, Công an tỉnh Đăk Lăk phát hiện giấy phép lái xe của Phạm Ngọc Lâm được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa đổi trong quá trình đổi tượng này đang ở tù. Trong khi đó, theo quy định, khi đến nộp hồ sơ, người đổi giấy phép lái xe phải xuất trình giấy phép lái xe cũ, chứng minh nhân dân để đổi chiếu.

- Báo Dân Việt ngày 10/9 có bài viết: *Xã thu hồi và bán đất trái phép* phản ánh về việc chính quyền xã Ea Păl, huyện Ea Kar thu hồi đất của bà Đào Thị Lương, phân lô bán trái phép cách đây 21 năm, trải qua 5 nhiệm kỳ HĐND xã nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND huyện Ea Kar giải quyết dứt điểm vụ việc, thế nhưng kể từ ngày có quyết định trên đến nay, UBND huyện Ea Kar vẫn phớt lờ, không chỉ đạo xã thi hành mà đùn đẩy trách nhiệm.

- Ngày 22/9, báo Tuổi trẻ có bài viết: *Yêu cầu xử lý vụ làm giả hồ sơ vay 65 tỉ đồng*. Tác giả bài báo đề cập: Đoàn công tác số 6 của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có kết luận về công tác kiểm tra, giám sát công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Trong đó, yêu cầu Tỉnh ủy Đăk Lăk chỉ đạo các ngành chức năng sớm có quyết định giải quyết vụ doanh nghiệp tư nhân Tính Nền (trụ sở tại thị xã Buôn Hồ) làm giả hồ sơ để vay tiền, đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan chức năng để vụ việc này kéo dài. Báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk cho thấy doanh nghiệp tư nhân Tính Nền đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc làm giả hồ sơ để vay tiền của chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đăk Lăk - Đăk Nông với số tiền tổng cộng 65 tỉ đồng, đến nay không có khả năng thanh toán là 61,9 tỉ đồng. Vụ việc đã kéo dài hơn một năm nhưng vụ án vẫn chưa được khởi tố để điều tra do cơ quan công an và viện kiểm sát vẫn chưa thống nhất quan điểm xử lý, thậm chí còn có quan điểm trái chiều.

### **11. Một số nội dung nổi cộm khác:**

- Báo Tiền phong ngày 03/9 có bài *Trạm y tế không bác sĩ* phản ánh nhiều năm nay, tình trạng các Trạm y tế nơi thừa, nơi thiếu bác sĩ vẫn tồn tại kéo dài ở tỉnh ta, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh tại cơ sở. Điển hình như huyện Krông Búk có 7 trạm y tế (TYT), thì cả 3 TYT (Tân Lập, Cư Né, Chư Kpô) đều không có bác sĩ. Ngoài 3 TYT ở Krông Búk, còn nhiều TYT khác ở Cư Mốt (huyện Ea H'leo), Ea Phê, Ea Hiu (Krông Pắc), Hòa Thành (Krông Bông) và Ea M'Đoan (M'Đrăk) cũng chưa có bác sĩ.

- Báo Đăk Lăk, Đài PT-TH tỉnh và một số báo như Tiền phong, Lao động, Thanh niên, Quân đội nhân dân, VOV, ... đưa tin: Nhiều đàn voi rừng phá hoại tài sản của người dân. Theo Trung tâm Bảo tồn Voi Đăk Lăk từ cuối tháng 8 đến nay, nhiều đàn voi rừng đã xuất hiện, di chuyển ra bìa rừng để kiếm ăn, phá hoại

hàng trăm hécta cây trồng cùng nhiều tài sản của người dân và doanh nghiệp đóng tại khu vực gần rừng thuộc 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Cũng theo khảo sát của Trung tâm, hiện nay trên địa bàn tỉnh có ít nhất 5 đàn voi rừng cư trú với số lượng cá thể khoảng 60 - 80 con. Trung tâm bảo tồn Voi Đăk Lăk đã cử cán bộ về địa phương để triển khai các biện pháp xua đuổi voi rừng như: hướng dẫn người dân đốt lửa sớm trước khi trời tối - thời điểm voi bắt đầu kéo về nương rẫy kiếm ăn; khuyến cáo người dân không nên vào rừng vào ban đêm và ngủ lại nương rẫy ở những khu vực đàn voi thường xuất hiện...

- Các báo Tiền phong, Thanh niên, TTXVN, ...đưa tin: Nhiều tháng qua, các thương lái vào lòng mua gỗ trắc (loại gỗ quý hiếm, nhóm 2A) trở thành chuyện thường ngày ở xã Ea Tam, huyện Krông Năng. Và chỉ cần có thủ tục chính quyền xã xác nhận, kiểm lâm cấp phép, cơ quan thuế thu thuế tài nguyên là hàng chục căn nhà gỗ trắc được tháo dỡ, xếp lên xe tải thoải mái vận chuyển ra khỏi vùng quê hẻo lánh này. Trước vấn nạn trên, ngày 28/8, UBND huyện Krông Năng đã có văn bản yêu cầu chính quyền các xã tạm dừng xác nhận thủ tục bán nhà gỗ trắc của người dân để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, thành lập đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc mua bán nhà cũ, các vật dụng bằng gỗ trắc trên địa bàn.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 10/2013:**

Tháng 10/2013 các cơ quan báo chí cần lưu ý tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy vào cuộc sống; đặc biệt chú trọng tuyên truyền hoạt động của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền kết quả, bài học, những vấn đề đặt ra sau 5 năm thực hiện NQ TW7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 15 năm thực hiện NQ TW5 (khóa VIII) về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Tuyên truyền các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2013.

3. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 20/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “*Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đối với cán bộ, đảng viên*”.



4. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*”; phong trào “*Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa*” gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

5. Tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ...

6. Tuyên truyền thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

7. Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 59 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2013); Kỷ niệm 52 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2013); Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2013); Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10); Kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy; Ngày thành lập Hội Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng 10 Nga; 193 năm ngày sinh của Engels và các ngày lễ Kỷ niệm khác.

8. Tuyên truyền việc “Triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013” theo tinh thần Công văn số 6188/UBND-VHXH, ngày 09/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

9. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam, lập trường nhất quán của Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND;
- CT, Phó CT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Hội Nhà báo;
- UBND các huyện, TX, TP;
- UBND các xã *Ia Lốp*; xã *Ea Bung*; xã *Ia Rvê* (Ea Súp); xã *Krông Na* (Buôn Đôn);
- Đài TT-TH các huyện, TX, TP;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT; VP; BC-XB.

} (đề b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Ngọc Tý**